



**ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน**  
**เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง**  
**(กรณีผู้ได้รับทุนเล่าเรียนหลวง หรือทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาวิชาในประเทศ**  
**หรือต่างประเทศ ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว) คัดเลือกจากผู้สำเร็จการศึกษาทุนพัฒนาและส่งเสริม**  
**ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)**  
**ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ**  
**เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ**  
**ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน**

ตามที่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้ดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (กรณีผู้ได้รับทุนเล่าเรียนหลวง หรือทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาวิชาในประเทศ หรือต่างประเทศ ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว) คัดเลือกจากผู้สำเร็จการศึกษาทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน นั้น

บัดนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งผู้ที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (กรณีผู้ได้รับทุนเล่าเรียนหลวง หรือทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาวิชาในประเทศ หรือต่างประเทศ ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว) ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (กรณีผู้ได้รับทุนเล่าเรียนหลวง หรือทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาวิชาในประเทศ หรือต่างประเทศ ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว) คัดเลือกจากผู้สำเร็จการศึกษาทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัว เข้ารับการประเมิน	ชื่อ - สกุล
๑	๖๓๐๐๕	นางสาวชลธิชา สาหับ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายยงยุทธ จันทโรทัย)

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน